

Tiền Hải

Bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi



Hạ tầng các khu đô thị huyện Tiên Hải được đầu tư đồng bộ.

Giai phóng mặt bằng (GPMB) có tính chất quyết định đến tiến độ thi công các dự án đầu tư có sử dụng đất, do vậy công tác này luôn được huyện Tiên Hải đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện cho biết: GPMB luôn là công việc khó khăn, phức tạp và nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất bị thu hồi. Nhưng đây là điều kiện tiên quyết, là khâu công việc ban đầu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác GPMB dự án mới được triển khai sớm, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư phát triển. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 31/5/2021 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã. Cùng với đó, trong quá trình GPMB, huyện luôn xác định phải

bảo đảm quyền lợi chính đáng cũng như ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc nêu gương, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động gia đình, người thân, từ đó nâng cao nhận thức của toàn dân trong thực hiện GPMB ủng hộ dự án. Đối với các dự án lớn, có nhiều khó khăn, phức tạp, UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch thực hiện GPMB chi tiết tới từng hộ gia đình, trong đó nêu rõ từng khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan, các địa phương đã chặt chẽ hơn trong công tác điều tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập và thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Chủ động giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thu hồi đất GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ngay tại cơ sở các xã,

không để tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên trực tiếp xuống các hộ dân để đối thoại, giải thích, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong năm 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Tiên Hải đã chi trả tiền đối với 42 dự án, tổng diện tích thu hồi gần 110ha của 800 hộ gia đình, cá nhân, tổng số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB trên 144 tỷ đồng. Ông Bùi Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Tiên Hải cho biết: Để tạo sự đồng thuận trong công tác GPMB, chúng tôi xác định việc công khai, minh bạch thông tin, cơ chế hỗ trợ, bồi thường cho người dân là rất quan trọng. Trước mỗi dự án, Trung tâm đều phối hợp với các phòng, ban liên quan, chính quyền địa phương thông báo đầy đủ thông tin tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nơi có dự án triển khai. Cùng với đó, Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức đối thoại trực tiếp khi phát sinh vướng mắc liên quan; thực hiện kê khai, kiểm đếm tài sản công khai, chính xác... Do vậy, công tác GPMB, bàn giao quỹ đất sạch cho

các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Trần Văn Tuyển, thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung có hơn 200m² đất thu hồi phục vụ dự án đường 221A rất vui mừng khi tuyến đường hoàn thành. Ông chia sẻ: Khi chưa có tuyến đường 221A đi qua, khu vực gia đình tôi sinh sống con đường bê tông chỉ rộng 2,5m, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, khi được tuyên truyền về dự án, gia đình tôi đã tiên phong đi đầu trong việc đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai; đồng thời, tôi tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến đường đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đơn gia bồi thường, hỗ trợ GPMB rất có lợi cho người dân. Đặc biệt, tuyến đường hoàn thành thì người dân chúng tôi được hưởng lợi trước tiên và nhiều nhất. Từ con đường làng nhỏ bé đã trở thành đường tỉnh, với mặt độ phương tiện qua lại đông, nhờ đó kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên.

Những ngày này, huyện Tiên Hải đang tập trung tuyên truyền, vận động 10 hộ dân có đất thu hồi, diện tích 2,5ha phục vụ dự án khu công nghiệp Hải Long nhân tiến trước, bàn giao mặt bằng để làm địa điểm khởi công dự án vào dịp đầu xuân 2023. Đến nay cơ bản các hộ dân đã đồng thuận, tạo tiền đề cho công tác GPMB toàn bộ dự án. Cùng với đó, huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phân đấu hoàn thành công tác GPMB dự án mở rộng khu công nghiệp Tiên Hải, các tuyến đường kết nối Khu kinh tế Thái Bình, dự án quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư phục vụ đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án kết nối các tuyến đường giao thông...

MINH NGUYỄN



Người dân thôn Man Đích, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) thu hoạch khoai tây.

Thu hoạch khoai tây ở Vũ Lễ

Những năm qua, xã Vũ Lễ duy trì diện tích trồng khoai tây vụ đông trong tổng diện tích của huyện Kiến Xương. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch sớm để bán với mức giá cao, hứa hẹn một vụ khoai bội thu.

Ông Phùng Đình Chiêu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Vụ đông năm 2022, toàn xã trồng 80ha khoai tây, trong đó thôn Tri Lễ trồng nhiều nhất, khoảng 30ha. Khoai tây là cây vụ đông ưa lạnh nhưng do thời tiết năm nay ấm hơn nên năng suất đạt thấp, dự tính bình quân đạt 5 tạ/sào song giá bán lại cao hơn mọi năm với mức 8.000 đồng/kg. Tính bình quân năng suất đạt 13,5 tấn/ha cho giá trị trên 100 triệu đồng, trừ chi phí mỗi sào thu lãi khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Sau 70 - 80 ngày trồng, nông dân bắt đầu thu hoạch. Vui nhất với bà con là sản phẩm thu hoạch đến đầu được thương lái về tận ruộng thu mua ngay tới đó, nhiều nhà buôn lãi cao hơn sẽ chờ đi các chợ bán.

Để khuyến khích nông dân duy trì trồng cây khoai tây với diện tích lớn, ngoài HTX hỗ trợ về tưới, tiêu, HTX thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cách chăm bón hiệu quả để đạt năng suất cao; đồng thời, khuyến khích

bà con đưa máy móc vào sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. Vì vậy, người trồng khoai hiện nay cũng nhân hơn, chỉ việc bón phân, đặt mọng, chăm sóc và thu hoạch.

Đã có thời kỳ người dân Vũ Lễ chán không muốn trồng khoai do gặp nhiều bất lợi về thời tiết; tuy nhiên, những năm qua xã đã khôi phục lại được diện tích lớn, nhiều hộ mượn ruộng trồng từ 1 mẫu tới hàng chục mẫu khoai. Bà Trần Thị Mến, thôn Tri Lễ cho biết: Năm nào tôi cũng trồng 2 sào khoai tây. Năm nay tôi lấy giống ruộng chũng của HTX về trồng nên năng suất đạt cao, khoảng 7 tạ/sào. Ngoài ra, tôi chăm sóc đúng kỹ thuật nên chỉ sau 70 ngày đã có khoai bán với giá 8.000 đồng/kg.

Bên cạnh ruộng nhà bà Mến, bà Bùi Thị Thơm đang tích cực cho thuê khoai. Bà cho biết: Mọi năm tôi đều duy trì trồng 2 sào khoai tây, năm nay tôi thuê ruộng 1 sào. Do chăm sóc tốt nên toàn

bộ diện tích đều nhiều củ, củ to, mỗi luống thu về 70kg. Để có thêm thu nhập, thu hoạch khoai đến đâu tôi đều mang đi các chợ bán tới đó với giá bình quân 15.000 đồng/kg.

Một trong những người chuyên đi thu mua khoai, bà Trần Thị Tròn cho biết: Đến vụ thu hoạch khoai là tôi lại đến tận ruộng thu mua cho bà con với số lượng mỗi năm trên 100 tấn. Tôi chọn củ to, đẹp, đồng 15kg/túi sau đó cân bán cho các thương lái trên chợ ở thành phố. Với cách làm này mỗi vụ tôi thu lãi hàng chục triệu đồng.

Tại diện ruộng thôn Man Đích, nhiều túi khoai đã được các hộ dân xếp sẵn trên đường chờ ô tô tới chở đi tỉnh ngoài tiêu thụ. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết: Năm nào tôi cũng trồng ít nhất 2 mẫu, nhiều tới hơn 4 mẫu. Để khoai đạt năng suất cao theo tôi ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi thì quan trọng nhất là giống tốt và chăm bón đúng cách. Năm nay tôi trồng 2 loại khoai là vàng và đỏ do HTX cấp giống và dùng phân bón NPK có chứa đất

hiếm nên củ khoai bóng đẹp, đạt năng suất cao (7 tạ/sào), giá bán 9.000 đồng/kg. Hiện tại tôi đã thu hoạch được 9 sào, dự tính sẽ thu hoạch xong trước tết Nguyên đán, trừ chi phí bình quân thu lãi 3 triệu đồng/sào. Ngoài ra, đến thời vụ tôi còn tạo việc làm cho nhiều lao động tham gia thu hoạch khoai với giá 230.000 đồng/người/ngày. Bà Nguyễn Thị Ngô mặc dù đã 75 tuổi nhưng vẫn tranh thủ đi thu khoai thuê, bà cho biết: Ngoài làm diện tích vụ đông của gia đình, củ tôi thời vụ là tôi tranh thủ đi thu khoai cho người dân trong làng. Vì thế tôi vẫn có thu nhập đều từ cây vụ đông để trang trải cuộc sống, có thêm tiền chi tiêu dịp tết. Đây là công việc mà tôi đã gắn bó hàng chục năm qua.

Thành công từ trồng khoai tây đã giúp người dân Vũ Lễ thay đổi tư duy sản xuất, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển.

THU THỦY

Cần tăng cường và đa dạng hình thức phổ biến các chế độ, chính sách mới

Tháng 11/2022, ông Tăng Trọng Thường (tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) lần đầu tiên được hưởng trợ cấp thường xuyên đối với thương binh được xếp hạng thương tật, với tỷ lệ thương tật 26% và với số tiền 1.353.000 đồng/tháng. Sau gần nửa thế kỷ bị thương và được khám thương, được cấp giấy chứng nhận thương binh (thẻ thương binh), nay mới được hưởng chế độ.

Ông Thường năm nay đã ngoài 80 tuổi. Vào chiến đấu tại chiến trường Bình Định từ những năm đầu của thập kỷ 60. Từ một chiến sĩ, ông đã phần đầu trở thành đảng viên (năm nay ông gần 60 năm tuổi đảng). Do bị thương và gian khổ của chiến trường Nam Trung Bộ, ông được điều ra hậu phương và năm 1974 được xuất ngũ với tình trạng mất sức. Quy định của nhà nước ở thời điểm đó: Nếu một người được hưởng 2 chế độ (thương binh và mất sức) thì chỉ được chọn lương một chế độ cao nhất. Tỷ lệ thương tật và trợ cấp ngày xưa rất thấp nên ông nhận trợ cấp mất sức hàng tháng.

Đất nước đổi mới, kinh tế từng bước đi lên, Đảng và Nhà nước mới có điều kiện quan tâm đến người có công ngày một nâng dần. Ngày 30/12/2021, Chính phủ ra Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó bổ sung chính sách cho người có công, những người như ông Thường được hưởng cả 2 chế độ. Song, rất ít người biết để làm thủ tục để nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định.

Như ông Thường cũng là do có người quen từ Hà Nội về chơi, vô tình nói chuyện mới biết có chính sách mới. Ông và người nhà tới hỏi và tiến hành làm các thủ tục. Ngày 7/11/2022, ông Thường nhận được Quyết định số 8574 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và được hưởng chế độ trợ cấp thương binh hàng tháng.

Thực tế hiện nay, số lượng các đồng chí thương binh, bệnh binh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, người ít tuổi nhất nay cũng đã ngoài 70 tuổi, việc tiếp cận thông tin, nhất là qua mạng internet để theo dõi, nắm bắt các chế độ, chính sách mới có phần hạn chế. Qua việc của ông Thường, thiết nghĩ các cấp, ngành, địa phương cần có những hình thức đa dạng, phù hợp, phổ biến rộng rãi các chế độ, chính sách mới và hướng dẫn cụ thể các thủ tục giúp đối tượng thụ hưởng nắm bắt, thực hiện ngay khi chính sách có hiệu lực để ghi nhận những công hiến và giảm thiệt hại cho những người có công với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

HOANG DUY
(Thành phố Thái Bình)

Sắc xuân làng hoa Bình Ngọc

Tết Nguyên đán Quý Mão cận kề cũng là thời điểm hàng trăm hộ dân làng hoa, cây cảnh Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để mang sắc xuân đến mọi nhà.

Năm nay 74 tuổi, ông Nguyễn Trọng Vũ, thôn Bình Ngọc có hơn 30 năm làm nghề trồng cây cảnh. Với 6 sào cây cảnh, trong đó 1 sào quất, 1 sào đào, còn lại là trồng hoa cúc, thực được... những ngày giáp tết Nguyên đán ông và mọi người trong gia đình luôn có mặt ở vườn để cắt tỉa, làm đẹp cho cây chờ thương lái đến đặt hàng. Thời tiết năm

nay diễn biến bất thường, đào nở không đúng dịp, quất tỷ lệ đậu quả chỉ được khoảng 70% so với mọi năm. Song với kinh nghiệm trồng cây cảnh lâu năm, gần tết ông Vũ vẫn có những biện pháp để đào ra hoa đúng dịp, nở cảnh to, quất quả vàng óng. Ông tâm sự: Nghề trồng cây cảnh ở Bình Ngọc có hàng chục năm nay, người dân trong thôn coi trồng hoa, cây cảnh là nguồn

thu nhập chính của gia đình. Việc chăm sóc tuy có vất vả nhưng thu nhập cao hơn nhiều so với cấy lúa. Năm nay giá cây cảnh cao hơn năm 2021. Năm trước, một cây quất đẹp có giá 500.000 đồng, tết này bán được 700.000 đồng. Trung bình 1 sào trồng quất cho thu lãi từ 60 - 70 triệu đồng, trồng hoa cúc được khoảng 20 triệu đồng, trồng đào được trên 30 triệu đồng giúp gia

đình có khoản tiền vừa tiết kiệm vừa sắm tết.

Cách vườn đào nhà ông Vũ khoảng 50m là vườn hoa cúc của gia đình chị Phạm Thị Minh. Nhờ kỹ thuật chăm sóc khoa học cùng với kinh nghiệm lâu năm, vườn hoa cúc nhà chị hứa hẹn sẽ nở đúng dịp tết. Phần khởi vi giá hoa, cây cảnh cao hơn những năm trước, chị Minh chia sẻ: Thời điểm giáp tết Nguyên đán là những ngày mong mỏi nhất của người trồng hoa, cây cảnh trong thôn sau 1 năm vất vả và chăm sóc và chờ đến ngày thu hoạch. May mắn cho người trồng là gần tết thời tiết thuận, hoa nở đẹp, quất quả to đều nên người dân khắp nơi đổ về các nhà vườn để đặt mua. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến tết, nếu giá cả như thời điểm hiện tại cao gấp 1,5 lần so với

năm ngoái sẽ giúp tôi và nhiều gia đình trong thôn có một cái tết đủ đầy.

Gia đình ông Vũ, chị Minh là 2 trong 150 gia đình ở thôn Bình Ngọc trồng hoa, cây cảnh. Trước đây người dân Bình Ngọc chủ yếu trồng lúa nhưng từ khi chuyên sang trồng những loại cây mới có giá trị kinh tế đã nâng cao đời sống bà con. Bà Vũ Thị Liên, Bí thư Chi bộ thôn Bình Ngọc cho biết, toàn thôn có 360 hộ, trong đó gần một nửa gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh. Lợi nhuận từ trồng hoa, cây cảnh mang lại cao gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa. Thời gian tới, thôn tiếp tục duy trì và thuê thêm ruộng ở các vùng lân cận, mở rộng diện tích canh tác để tăng thu nhập cho người dân.

Xã Quỳnh Hồng có 10 thôn, trong đó Bình Ngọc là thôn có truyền thống trồng hoa, cây cảnh với diện tích khoảng 17ha. Những năm qua, tận dụng thổ nhưỡng giàu dinh dưỡng, địa phương chú trọng nhân rộng và vận động nhân dân phát triển mô hình này. Theo ông Vũ Đăng Đông, Chủ tịch UBND xã, từ tiềm năng, thế mạnh cùng với truyền thống thâm canh, người dân trong thôn luôn tìm cây giống mới có giá trị kinh tế cao, trong đó chú trọng trồng hoa, cây cảnh. Năm nay, thời tiết gần tết thuận lợi cùng với lợi thế có đường tỉnh 396B đi qua địa bàn xã sang Hải Dương nên thương lái tìm về các nhà vườn đặt mua hoa, cây cảnh đông. Với giá trị mang lại cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác, thời gian tới địa phương tiếp tục duy trì nghề trồng hoa, cây cảnh và tìm kiếm cây trồng mới có giá trị cao hơn để nâng cao đời sống người dân, qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG



Giá hoa, cây cảnh tăng, ông Nguyễn Trọng Vũ và nhiều hộ gia đình thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) phấn khởi.